



๕

สั่งปิด ๕ ปี หากสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ใช้เสียงทำให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียง ต้องปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียง ภายใน ๓๐ วัน หากไม่ทำการปรับปรุงแก้ไข สั่งปิด ๕ ปี

๖

สั่งปิดสถานที่ ห้ามเปิดอีก (ถาวร) หากสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาฝ่าฝืนกระทำการตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ให้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก และห้ามมิให้ออกใบอนุญาตขายสุราให้อีกกรณีสถานบริการ หรือสถานประกอบการฯ ที่มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิด ๕ ปี หรือกรณีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เปิดให้บริการอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๗

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามกฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว



เมื่อพบการฝ่าฝืน การกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น สามารถแจ้งเหตุผ่านระบบแอปพลิเคชัน ดังนี้



“พินิจด้วยรัก พิกัดด้วยใจ”



กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมกรอำนวยการ  
ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า  
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 0 – 2141 – 5601 , 0 – 2141 – 3623  
www.djop.go.th



คสช. ออกคำสั่งเข้ม  
เด็กแว้น เหล้า สถานบันเทิง



ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หน.คสช.ที่ 46/2559)  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกรอำนวยการ  
ประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน  
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.)

**จาก** สภาพปัญหาประชาชนทั่วไปต่างได้  
 ได้รับความเดือดร้อนรำคาญและได้รับอันตราย ในการสัญจร  
 ไปมาจากกรณีที่มีการรวมตัวกันเพื่อแข่งรถยนต์และ  
 รถจักรยานยนต์ในทาง จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการ  
 เพื่อป้องกันภัยสังคม อีกทั้ง เพื่อระงับยับยั้งและแก้ไข  
 ปัญหาการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อก่อความเสียหาย  
 แก่ผู้อื่น นอกจากนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบให้แก่เด็ก  
 และเยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังคมในทุกภาคส่วน  
 ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย การให้ความคุ้มครองกับชีวิต  
 และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทั้งเป็นการยับยั้ง  
 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  
 ที่เข้าไปในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้  
 บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และแก้ไขปัญหา  
 การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  
 สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และ  
 ลงโทษผู้ประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็น  
 การดำเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม  
 รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อ  
 ความสงบเรียบร้อยของสังคม



**มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการแข่งรถยนต์และ  
 รถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือ  
 สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ  
 สถานบริการ**

**๑** รวมกลุ่มหรือมั่วสุม จัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม  
 น่าจะเป็นการเตรียมแข่งรถในทาง หรือเป็นผู้ชม ผู้เชียร์  
 มีความผิด ต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วย  
 จราจรทางบกและเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าระงับ ยับยั้ง หรือ  
 ดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแข่งขันในทาง และมีสิทธิ  
 “ยึดรถ” มาเก็บรักษาไว้ชั่วคราว

**๒** พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ต้องไม่สนับสนุนหรือ  
 ปล่อยให้เด็กและเยาวชนในปกครอง  
 ไปรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อแข่งรถในทาง หากพบ  
 การรวมกลุ่มหรือมั่วสุม พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ต้องรับผิดชอบ  
 ๒.๑ มารับทราบการกระทำของเด็กและเยาวชน  
 ในปกครองจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำ ตักเตือน  
 ทำทัณฑ์บน หรือวางข้อกำหนด หรือวางเงินประกัน  
 เพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนในปกครองกระทำผิดอีก  
 ๒.๒ หากเด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำอีก จะต้อง  
 จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๓ หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 และให้รับเงินประกัน

**๓** กระทำในลักษณะอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
 ให้มีการแข่งรถในทาง เพื่อเป็นการเตรียม ยุยง  
 ส่งเสริม สนับสนุน ชักชวน จัดให้มี จัดหา เป็นธุระ  
 หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแข่งขัน  
 มีความผิดตามกฎหมาย  
 ๓.๑ กรณีเป็นผู้ผลิต ครอบครอง  
 จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือดัดแปลง  
 สภาพรถ หรือทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์รถ  
 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ  
 ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



๓.๒ กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการ โรงงาน ร้านหรือ  
 อู่ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือดัดแปลง  
 สภาพรถ หรือทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์รถ เจ้าหน้าที่สั่งปิด  
 การดำเนินการ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการได้ทันที

**๔** สั่งปิด ๕ ปี และเพิกถอนใบอนุญาต หากผู้ประกอบการ  
 กิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ กระทำ  
 อย่างไม่อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ๔.๑ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า  
 ๒๐ ปี เข้าใช้บริการ
- ๔.๒ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี
- ๔.๓ เปิดร้านให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ๔.๔ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมาย  
 กำหนด
- ๔.๕ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพา  
 อาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน
- ๔.๖ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำ  
 ความผิดฐานค้ามนุษย์ในสถานที่ของตน
- ๔.๗ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่น  
 การพนันในสถานที่ของตน

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออก  
 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการหรือใบอนุญาต  
 ขายสุรา ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต  
 สถานบริการ หรือข้อกำหนดการออกใบอนุญาตขายสุรา  
 และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางแพ่งทางอาญา  
 และทางปกครองกับ  
 เจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่าง  
 เฉียบขาดและรวดเร็ว

